



ประกาศ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักเรียน และการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามมาตรการผ่อนคลายนโยบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้มีการปรับมาตรการผ่อนคลายนโยบายภายใต้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไปแล้วนั้น โดยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรการผ่อนคลายนโยบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 8/2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในกรณีนี้ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) จึงได้กำหนดมาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักเรียน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรการผ่อนคลายนโยบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่โรงเรียน โดยขอให้นักเรียนและบุคลากรพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่าการสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อ COVID-19 และโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัดมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

2. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด มีความเสี่ยงต่ำ ตรวจ ATK แล้วไม่พบเชื้อ ให้มาเรียนหรือมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยไม่ต้องกักตัว ทั้งนี้ ให้สังเกตอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

3. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด มีความเสี่ยงสูง แต่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ยังไม่มีอาการ และตรวจ ATK แล้วไม่พบเชื้อ ให้มาเรียนหรือมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ โดยไม่ต้องกักตัว แต่ให้สังเกตอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ใช้หลักการเว้นระยะห่างจากผู้อื่น และตรวจคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ ATK อีกในวันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ COVID-19

4. กรณีนักเรียนหรือบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้เข้ารับการรักษาดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาทราบ ประกอบกับส่งใบรับรองแพทย์ที่ระบุช่วงเวลาการพักรักษาตัวเพื่อขออนุญาตลาแบบไม่นับวันลา เมื่อหายดีแล้วให้มาเรียนหรือมาปฏิบัติงานตามปกติ

สำหรับอาจารย์หรือบุคลากรที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือตรวจพบเชื้อ COVID-19 ให้ลาพักรักษาอาการและปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้อาจารย์ยึดตามแนวปฏิบัติโดยมอบหมายภาระงานสอนให้อาจารย์ท่านอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ทั้งนี้ หากไม่สามารถแลกคาบหรือมอบหมายภาระงานสอนให้อาจารย์ท่านอื่นได้ อาจารย์สามารถเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ได้ตามความเหมาะสม

5. ให้นักเรียนและบุคลากรตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองก่อนเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน โดยต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และอย่าเท้าบนผ้าที่ชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ เมื่อตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายแล้ว พบว่า สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือพบอาการคล้ายไข้หวัด ให้เฝ้าสังเกตอาการ และตรวจด้วยชุดตรวจ ATK หากพบว่าผลตรวจเป็นบวก ให้แยกกักตัวในสถานที่ที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ และจะประสานกับผู้ปกครองให้มารับนักเรียนเพื่อพาไปพบแพทย์

6. ขอความร่วมมือนักเรียนและบุคลากร งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่างกายและการรวมกลุ่มใกล้ชิด

7. งดกิจกรรมหน้าเสาธง ให้นักเรียนเคารพธงชาติภายในอาคารเรียน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

8. นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. มาช้ากว่าเวลาดังกล่าวถือว่ามาสาย

9. อนุญาตให้นักเรียนเดินทางกลับบ้านได้เมื่อหมดคาบเรียนตามตารางเรียนในแต่ละวันได้ก่อนเวลา 16.35 น. โดยไม่ต้องขออนุญาตออกนอกโรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)

10. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวินัยและกิจการนักเรียนเป็นผู้วินิจฉัย ในกรณีที่รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวินัยและกิจการนักเรียนไม่สามารถวินิจฉัยได้ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยขอให้ติดตามประกาศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์ www.satit.su.ac.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)”

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565



(อาจารย์ณัฐฉานัย บุตรพลับ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)